

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๐/๓๕๕

สคค.

ส่ง : สคค.

รับที่ : ร2404/65

3 มี.ค. 2565 เวลา 13.30 น.



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๙๓๕

ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในกรม โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้น ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานศุลกากรมาบตาพุดและสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕ โดยด้านศุลกากรมาบตาพุดเป็นการปรับเปลี่ยนจากด้านมาบตาพุดเป็นสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด เพื่อเพิ่มขอบเขตอำนาจในการอนุมัติ อนุญาตให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ในส่วนของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕ ได้มีการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้การจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ต้องมีข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงาน โดยกรมศุลกากรได้เสนอควรรวมด้านศุลกากรบูเก๊ะตาใกล้กับด้านศุลกากรสุโขทัย - ลก เพื่อจัดตั้งเป็นสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕ ซึ่งเป็นราชการส่วนกลางในภูมิภาคเพิ่มใหม่ และได้มีการปรับหน้าที่และอำนาจของสำนักงานศุลกากร ๖ แห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕ เป็นการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคที่กำหนดให้ส่วนราชการที่ขอจัดตั้งหน่วยงานราชการส่วนกลางในภูมิภาค ต้องไม่มีหน่วยงานของกรมที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนกลางในภูมิภาค แต่เนื่องจากกรมศุลกากรมีหน่วยงานราชการส่วนกลางในภูมิภาคอยู่แล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณายกเว้นมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตามที่คณะกรรมการพัฒนา

/ระบบราชการ...

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปของพิธีการศุลกากรโลก และรองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของด่านศุลกากร

ทั้งนี้ การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของกรมศุลกากรจะต้องไม่เป็นการเพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณ และขอให้กรมศุลกากรพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และให้ถือปฏิบัติตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๗๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๕๒๓